



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๑๒๒

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน คณบดีทุกคณะ/ผู้อำนวยการวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกอง/เลขานุการคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบนโยบายเกี่ยวกับการไปปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานอื่น จึงขอชี้แจงให้บุคลากร นโยบายในประเด็นต่างๆ ดังนี้

๑. การบริหารงานบุคคล เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้มีสถานการณ์ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งความเป็นอิสระทางวิชาการ และบริหารจัดการที่ดี การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่คุ้มค่าของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จึงต้องมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในส่วนของผู้บริหารระดับต่างๆ ที่สูงขึ้น ประกอบกับมีการเพิ่มเงินเดือนให้กับข้าราชการ สูงถึง ๔๐% และค่าตอบแทนต่าง ๆ อีกจำนวนมาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก จึงมีมติว่าในการที่บุคลากร ทุกท่าน ที่จะไปปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิการบดีก่อน ซึ่งสอดคล้อง กับระเบียบปฏิบัติของทางราชการ

๒. การขออนุญาตใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เช่น สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานอื่น เช่น สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย มูลนิธิ คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ มูลนิธิกล้วยไม้ไทย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด เทศบาล ต่าง ๆ เป็นต้น ต้องได้รับการอนุญาตก่อนการดำเนินการเช่นกัน

๓. การบริหารงานของมหาวิทยาลัย ได้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ กำกับดูแลในเรื่องนั้น ๆ และรายงานผลให้อธิการบดีทราบ

๔. การนำทรัพยากรของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือหน่วยงานอื่น โดยไม่ได้รับการ อนุญาตเป็นเรื่องผิดระเบียบและกฎหมาย

ในส่วนนี้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ ป.ป.ช. ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ และบุคลากร ซึ่งถือเป็นการคุ้มครองปกป้องมิให้ผู้บริหารหรือบุคลากรกระทำความผิด อาจโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือ ประมาทเลินเล่อ

สำหรับสมาคมฯ มูลนิธิ สหกรณ์ออมทรัพย์ และหน่วยงานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ยินดีที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เสมอมาทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ รับทราบ และมีมติ ดังนี้

๑. ให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ชี้แจงบุคลากรในหน่วยงาน
เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

๒. ให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบและ
พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกดากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ